



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ
(วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) และช่วงพักเที่ยงในวันราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตามที่ กระทรวงมหาดไทย ได้มีนโยบายให้ดำเนินการโครงการปรับขยายเวลาราชการให้บริการประชาชนของกระทรวงมหาดไทย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนด้านบริการในช่วงวันหยุดราชการ (วันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์) และช่วงพักเที่ยงในวันราชการ โดยให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันตามความเหมาะสมเพื่อเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๕๖ และมาตรการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของทางราชการ นั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด จึงได้ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ (วันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์) และช่วงพักเที่ยงในวันราชการ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด เพื่อให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลอีปาดในช่วงวันหยุดราชการ (วันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์) และช่วงพักเที่ยงในวันราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) ในเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เพื่อเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการตอบสนองความต้องการของประชาชน และเพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการที่เป็นความต้องการของประชาชน การบริการในเชิงรุก การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มารับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลอีปาดต่อไป

ให้ประชาชนติดต่อขอรับบริการได้ตามวันและเวลาข้างต้น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับใช้บริการด้านงานที่กำหนด และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด ให้ติดต่อโดยตรง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด หรือโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕ - ๙๑๕๘๖๖ หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.epad.go.th จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นางประดับ สมนึก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด



ที่ ศก ๗๗๖๐๑/ ว.๔๙๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด
ตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๓๐

๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์) และช่วงพักเที่ยง
ในวันราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลอีปาด ทุกหมู่

สิ่งที่ส่งมาด้วย - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด ได้ดำเนินการขยายเวลาให้บริการประชาชนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้ได้รับบริการนอกเวลาราชการ ในวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ (วันหยุดนักขัตฤกษ์) และช่วงพักเที่ยงในวันราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖

ในการนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การปรับขยายเวลาให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ เชิงรุก (ช่วงพักเที่ยงในวันราชการ, วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ปฏิบัติงานช่วงเวลาพักเที่ยง ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
๒. เปิดให้บริการประชาชนในวันเสาร์ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐

โดยให้บริการประชาชน เช่น ถ่ายเอกสาร ยืมต้นไม้ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้นำชุมชนทุกท่าน ประชาสัมพันธ์การปรับขยายเวลาการให้บริการให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางประดับ สมนึก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด

สำนักปลัด

โทร. ๐ ๔๕๙๑๕๘๖๖

โทรสาร ๐ ๔๕๙๑๕๘๖๖



ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด เพิ่มเวลาการปฏิบัติราชการ

*** นอกเวลาราชการ วันจันทร์ - วันศุกร์

ระหว่างเวลา ๐๗.๓๐ น. - ๐๘.๓๐ น.

*** ช่วงพักเที่ยง วันจันทร์ - วันศุกร์

ระหว่างเวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น.

*** ช่วงวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด
องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด
โทร/โทรสาร ๐๔๕ ๙๑๘ ๘๖๖
www.epad.go.th